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รายงานการประชุม 

คณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 5/2567 

วันอังคาร ท่ี 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมศิขรินทร ชั้น 3 อาคารอํานวย ยศสุข 

------------------ 

รายช่ือกรรมการผูมาประชุม                             ตําแหนง 

1. ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร นิโรจน์ สินณรงค์  รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี 

2. นางอรณุตรา จ่ากุญชร    ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

3. นายพงษ์พิพัฒน์ ราชจันทร์    หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 

4. นางนิธิวดี จรรยาสุภาพ    หัวหน้างานอนามัยและพยาบาล 

5. ดร.ชาญวิทยายุทธ์ อินทร์แก้ว   หัวหน้างานการกีฬา 

6. นางสกุณา เชาวพ้อง    หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

7. นายปัญญวัจน์ ชลวิชิต    หัวหน้างานหอพัก 

8. นางสาวรัศมี  อภิรมย์    หัวหน้างานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

9. นางรุ่งนภา รินคำ     รก.หัวหน้างานทุนการศึกษาและให้คำปรึกษา 

9. นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล   หัวหน้างานอำนวยการ 

    

เจาหนาท่ีปฏิบัติการประชุม 

1. นางฐิติรัตน์ มนตร ี    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

เริ่มประชุมเวลา  13.30 น. 

เมื่อกรรมการมาครบองค์ประชุม ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวเปิดประชุม และ

ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังน้ี  

 

1. เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

 1. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งเรื่องรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน

มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน  

2. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งเรื่องรายงานผลความก้าวหน้าการบริหารจัดการความเสี่ยง

สำนักงานมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบ 12 เดือน)   

3. ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา แจ้งว่างานสภาพนักงาน เชิญเสนอชื่อบุคลากรสายสนับสนุน

ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2566 โดยสามารถเสนอช่ือ พร้อมแนบรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ภายใน

วันท่ี 12 มิถุนายน 2567 
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4. หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งเรื่องการจัดโครงการทำบุญวันคล้ายวัน

สถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ท่ี 7 มิถุนายน 2567 โดยจะมี

กิจกรรม 3 กิจกรรม ได้แก่ พิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค พิธีทำบุญตักบาตร และพิธีวางพวงมาลา                       

เพื่อสักการะคุณพระช่วง เกษตรศิลปะการ บิดาแม่โจ้ ทั้งนี้ ได้มีการนัดประชุมหารือเพื่อเตรียมงานดังกล่าว   

ในวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร์ ช้ัน 3 อาคารอำนวย ยศสุข 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

2. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา คร้ังท่ี 4/2567 เม่ือวันอังคารที่ 23 

เมษายน 2567 

 ที ่ประชุมรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั ้งที ่ 4/2567               

เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 โดยไม่มีการแก้ไข 

 

3. รายงานความกาวหนาผลการดําเนินงานกองพัฒนานักศึกษา 

3.1  งานอํานวยการ 

1. งานอำนวยการ แจ้งเรื่องการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อการประกันคุณภาพ

ภายในระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ขอให้แต่ละหน่วยงานจัดส่งมายังงานอำนวยการ ภายใน

วันศุกร์ท่ี 31 พฤษภาคม 2567  

2. งานอำนวยการ แจ้งขอความร่วมมือลงทะเบียนการใช้งานระบบ MJU digital signatures ตาม

ขั้นตอนที่จัดส่งในระบบ Erp. 

3. Green Office 

ขอให้คณะกรรมการทุกหมวดจัดเตรียมข้อมูลให้พร้อม เพ่ือเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินจาก

คณะกรรมการภายนอก 

 

 ท่ีประชุม  รับทราบ  

 

3.2 งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  

 -ไม่มี- 
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3.3  งานหอพัก             

   1. สรุปยอดคงเหลือของวัสดุอุปกรณท่ีใชในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

ลําดับ รายการ หนวย รับมา คงเหลือ 

1 ชุดกาวน์พลาสติก CPE ชุด 500 393 

2 ชุดกาวน์พลาสติก PPE ชุด 200 117 

3 หมวกคลุมผมแบบตัวหนอน ช้ิน 500 364 

4 ถุงมือแพทย์ (กล่องละ 100 ชิ้น) กล่อง 10 1 

5 หน้ากาก Face shield ช้ิน 100 78 

6 เจลแอลกอฮอล์ (ล้างมือ) ขวดละ 500 ml.  (หมดอายุ ธ.ค. 2566) ขวด 240 230 

7 ชุดตรวจ ATK   (หมดอายุ 10 พ.ย. 2566) ชุด 3,000 0 

8 น้ำยา Silver Nano   (หมดอายุ 11 ก.ย. 2566) ขวด 12 6 

9 หน้ากาก N 95 ช้ิน 300 0 

10 หน้ากากอนามัย  (กล่องละ 50 ชิ้น) กล่อง 50 0 

11 แอลกอฮอล์ 70 % ขวดละ 450 ml.  (หมดอายุ 22 พ.ย. 2567) ขวด 240 0 

 2. การแกไขปญหาระบบผลิตนํ้ารอนพลังงานแสงอาทิตย 

รอมติที่ประชุมคณะกรรมการวิเคราะห์และพิจารณางบประมาณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ว่าจะได้รับการ

จัดสรรงบประมาณสำหรับการซ่อมแซมระบบผลิตน้ำร้อนด้วยพลังานแสงอาทิตย์ที่มีอยู่เดิม หรือดำเนินการ

ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไฟฟ้าเพื่อให้บริการแก่นักศึกษาหอพัก ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะประชุมพิจารณาเรื่อง

ดังกล่าวในวันที ่ 15 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสารภี (80 ปี) ชั ้น 1 สำนักงาน

มหาวิทยาลัย โดยหัวหน้างานหอพักได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว 

 3. การดําเนินการเก่ียวกับงบประมาณประจําป 2567 ท่ีงานหอพักไดรับในหมวดคาใชจายลงทุน  

ตามที่งานหอพักได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2567 ในหมวดของค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่

ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพื่อปรับปรุงลักษณะทางกายภาพของหอพักต่าง ๆ ดังน้ี 

o งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักรัตมา เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 หัวหน้างานหอพักในฐานะ

ประธานคณะกรรมการดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตงานก่อสร้างและกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก

ข้อเสนอ ได้นัดประชุมคณะกรรมการชุดดังกล่าวเพื่อพิจารณาร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : 

TOR) และคุณนงลักษณ์ วงษ์น้อย นักวิชาการพัสดุ กองคลัง ได้นำข้อมูลไปดำเนินการตามระเบียบพัสดุแล้ว 

คาดว่าจะดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้ทันภายในปีงบประมาณน้ี 

o งานปรับปรุงห้องน้ำหอพักสหศิลป์ อยู่ในขั้นตอนของการออกแบบและประเมินราคาซ่อมแซม

ใหม่โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นข้อมูลสำหรับการเปิดประมูลหาผู้รับเหมาเข้ามาดำเนินการ

ซ่อมแซม โดยเม่ือวันท่ี 13 พฤษภาคม 2567 หัวหน้างานหอพักได้สอบถามไปยังคุณไพศาล สงวน หัวหน้างาน

ออกแบบและจัดการก่อสร้าง ได้รับคำตอบว่าจะพยายามเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณน้ี 
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o งานปรับปรุงหอพักชาญกสิกิจ อยู่ในข้ันตอนของการออกแบบและประเมินราคาซ่อมแซมใหม่

โดยกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม เพื่อเสนอขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติม จึงยังไม่สามารถดำเนินการได้ตาม

วงเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรภายในปีงบประมาณน้ี 

4. การจองสิทธิ์หอพัก 

คุณพงษ์ศักด์ิ มังมติ นักวิชาการศึกษา สังกัดงานงานพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสิ่งพิมพ์ 

สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ได้เปิดระบบจองสิทธิ์การเข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัยในรอบที่ 2  

ให้นักศึกษาเข้าใช้บริการผ่านระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2567 และจะปิดระบบใน

วันที่ 15 พฤษภาคม 2567  

ข ้อมูล ณ วันที ่ 14 พฤษภาคม 2567  เวลา 11:54 น.  มีนักศึกษาแจ้งจองสิทธิ ์ผ่านระบบฯ                  

แล้ว จำนวน 3,729 คน จาก 4,150 คน (คิดเป็นร้อยละ 90) โดยมีนักศึกษาจองสิทธิ์อยู่หอพัก จำนวน 2,117 

คน (คิดเป็นร้อยละ 57) และไม่อยู่หอพัก จำนวน 1,612 คน (คิดเป็นร้อยละ 43) จำแนกเป็นนักศึกษาชายที่

จองสิทธิ์อยู่หอพัก จำนวน 796 คน (คิดเป็นร้อยละ 49) และไม่อยู่หอพัก จำนวน 831 คน (คิดเป็นร้อยละ 51) 

และนักศึกษาหญิงที่จองสิทธิ์อยู่หอพัก จำนวน 1,321 คน (คิดเป็นร้อยละ 63) และไม่อยู่หอพัก จำนวน 781 

คน (คิดเป็นร้อยละ 37) 

 

 

 

 

 

 

 

5. การปรับปรุงหอพักศรีเกษตร 

อยู่ในระหว่างรอผลการตรวจสอบข้อร้องเรียนจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
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 6. การทาสีชองจอดรถจักรยานยนตในบริเวณหอพัก ฝค.(ฝกหัดครู) 

หัวหน้างานหอพักได้ออกแบบช่องจอดรถจักรยานยนต์ในบริเวณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว สามารถจอด

รถจักรยานยนต์ได้ประมาณ 226 คัน และมีช่องจอดรถจักรยานให้เช่าได้ประมาณ 15-20 คัน ขณะน้ีได้รับวัสดุ

อุปกรณ์ต่าง  ๆจากร้านค้าเรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่างการทำเร่ืองขอความอนุเคราะห์รถน้ำของเทศบาล

เมืองแม่โจ้เพื ่อดำเนินการล้างทำความสะอาดพื ้นที ่ในวันที ่ 20 พฤษภาคม 2567 และจะทาสีช่องจอด

รถจักรยานยนต์ในบริเวณหอพัก ฝค.(ฝึกหัดครู) ในวันท่ี 21 พฤษภาคม 2567 
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 7. การแทงจําหนายครุภัณฑชํารุด 

หัวหน้างานหอพักได้ประสานงานกับคุณนงลักษณ์ วงษ์น้อย นักวิชาการพัสดุ สังกัดงานพัสดุ กองคลัง 

เกี่ยวกับการแทงจำหน่ายครุภัณฑ์ที ่ชำรุด ประจำปี 2567 ได้รับแจ้งว่ามหาวิทยาลัยออกคำสั ่งแต่งตั ้ง

คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีครุภัณฑ์ชำรุด เรียบร้อยแล้ว โดยอยู่ในระหว่างแจ้งเรื่องให้กองต่างๆ 

ในสังกัดสำนักงานมหาวิทยาลัยแจ้งรายการครุภัณฑ์ที่ชำรุด เพื่อให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการตรวจสอบตาม

ขั้นตอนการแทงจำหน่ายฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนมิถุนายน 2567 (ก่อนท่ีนักศึกษาใหม่จะรายงาน

ตัวเข้าหอพัก) 

8. การประกาศเกียรติคุณหอพักเอกชน 

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการเสนอขอพิจารณาการประกาศเกียรติคุณหอพัก

เอกชน ประจำปี พ.ศ. 2567 จากกรมกิจการเด็กและเยาวชน คุณผ่องรักษ์ได้ติดต่อสอบถามไปย ัง

นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ถึงเรื่องดังกล่าว ได้รับแจ้งว่าไม่มีหอพักเอกชนรายใดติดต่อเพื่อขอรับการ

ประกาศเกียรติคุณดังกล่าว 

9. การของดเวนการจัดเก็บคาไฟฟากรณีนักศึกษาแลกเปลี่ยนตางประเทศ หรือกรณีอ่ืน ๆ ที่ไดรับ

ยกเวนคาหอพัก 

สืบเนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2567 มีมติให้งดเว้นการ

จัดเก็บค่าไฟฟ้ากรณีนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศ หรือกรณีอื่น ๆ ที่ได้รับยกเว้นค่าบำรุงหอพัก และที่

ประชุมมอบหมายให้หัวหน้างานหอพักประสานงานกับกองวิเทศสัมพันธ์ซึ่งเป็นหน่วยงานท่ีกำกับดูแลนักศึกษา

แลกเปลี่ยนต่างประเทศโดยตรง เพื่อแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษาให้ทราบ และ

ขอความอนุเคราะห์ให้กองวิเทศสัมพันธ์จัดทำประกาศเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว โดยระบุข้อความให้งดเว้นการ

จัดเก็บค่าบำรุงหอพัก ค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา จากนักศึกษาแลกเปลี่ยนต่างประเทศให้มีความชัดเจน

หัวหน้างานหอพักจึงได้ติดต่อประสานงานกับคุณอาจารีย์ สว่างศรี ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ ชำนาญการพเิศษ 

เพ่ือแจ้งรายละเอียดให้ทราบ และได้ทำหนังสือแจ้งกองวิเทศสัมพันธ์เพื่อพิจารณาดำเนินการออกประกาศตาม

มติท่ีประชุมของคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา 

 10. นักศึกษาหอพักภาคฤดูรอน ประจําปการศึกษา 2566 

- นักศึกษาชาย 30 คน (คนละ 1,600 บาท) 

- นักศึกษาหญิง 177 คน (คนละ 1,600 บาท) 

- คณะกรรมการหอพัก (ชาย) 13 คน (คนละ 800 บาท) 

- คณะกรรมการหอพัก (หญิง) 5 คน (คนละ 800 บาท) 

รวม 207 คน 

ท้ังนี้ งานหอพักได้ทำหนังสือถึงผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ เพ่ือขอความอนุเคราะห์

กรอกข้อมูลนักศึกษาลงในระบบเพื่อจัดเก็บค่าบำรุงหอพักภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2566 เรียบร้อยแล้ว 

โดยจะมีรายได้จากค่าบำรุงหอพักภาคฤดูร้อน จํานวน 316,800 บาท 
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 11. สรุปรายรับจากโครงการคายคุณธรรมเยาวชนคริสเตียน ประจําป 2567  

โครงการดังกล่าวจัดโดยมูลนิธิแผ่นดินบริบูรณ์ในระหว่างวันที่ 22-25 เมษายน 2567 ใช้ห้องพัก 

จำนวน 217 ห้อง และมูลนิธิฯ ได้โอนค่าประกันความเสียหายห้องละ 400 บาท (ลด 20 %) รวมเป็นเงิน 

86,800 บาท ซึ ่งภายหลังเสร็จสินโครงการแล้วไม่พบความเสียหายใด ๆ เกิดขึ ้นภายในห้องพัก จึงต้อง

ดำเนินการโอนเงินส่วนน้ีคืนให้แก่มูลนิธิท้ังหมด 

จํานวนผูเขาพักและคาบํารุงหอพักในแตละวัน 

หอพักชาย (หอพักรัตมา) 

วันท่ีเขาพัก จํานวนผูเขาพัก คาบํารุงหอพักตอวัน คิดเปนคาบํารุงหอพัก 

22 เมษายน 2567 19 100 1,900  

23 เมษายน 2567 368 100 36,800  

24 เมษายน 2567 368 100 36,800  

25 เมษายน 2567 368 100 36,800  

รวม 111,900  

หอพักหญิง (หอพักอุดมศิลป) 

วันท่ีเขาพัก จํานวนผูเขาพัก คาบํารุงหอพักตอวัน คิดเปนคาบํารุงหอพัก 

22 เมษายน 2567 44 100 4,400  

23 เมษายน 2567 499 100 49,900  

24 เมษายน 2567 499 100 49,900  

25 เมษายน 2567 499 100 49,900  

รวม 154,100  

รวมเป็นรายได้ที่ได้รับจากโครงการทั้งสิ ้น จำนวน 266,000 บาท และมูลนิธิฯ ได้โอนค่าบำรุงหอพัก 

รวมเป็นเงิน 373,100 บาท จึงต้องดำเนินการโอนเงินส่วนน้ีคืนให้แก่มูลนิธิฯ 107,100 บาท 

รวมเปนเงินท่ีตองโอนเงินคืนมูลนิธิแผนดินบริบูรณ จํานวน 195,800 บาท 

ปญหาท่ีพบ 

๑ ) ไม่ได้รับการโอนเงินค่าบำรุงหอพักก่อนกำหนดวันเข้าพัก 

๒ ) ไม่ได้รับการแจ้งยอดและรายชื่อของผู้เข้าพักก่อนกำหนดวันเข้าพัก 

๓ ) การโอนเงินค่าบำรุงหอพักสูงกว่าจำนวนยอดท่ีเข้าพักจริง 

 12. การจัดซ้ือชุดโตะเกาอ้ีรับแขก 

ตามที ่ ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู ้ช่วยอธิการบดี มอบหมายให้งานหอพักพิจารณา

ดำเนินการเปล่ียนชุดโต๊ะรับแขกและเก้าอ้ีพักคอยภายในบริเวณกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษา เน่ืองจากของเดิมมี

สภาพทรุดโทรม หัวหน้างานหอพักจึงได้กำหนดรูปแบบและขอใบเสนอราคาจาก บริษัท ไอเดียเฟอร์นิเจอร์ 

เชียงใหม่ จำกัด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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- ชุดโต๊ะอาหารขาเหล็ก จำนวน 90 ชุด ๆ ละ 10,900 บาท รวมเป็นเงิน 981,000 บาท 

- เก้าอ้ีแถวขากลม 4 ที่น่ัง จำนวน 24 ชุด ๆ ละ 48,000 บาท รวมเป็นเงิน 115,200 บาท 

งานหอพักจึงได้ดำเนินการเสนอของบประมาณประจำปี 2568 เพ่ือจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จำนวน 

1,096,200 บาท หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงจะสามารถดำเนินการเปล่ียนชุดโต๊ะรับแขกและเก้าอี้พัก

คอยได้ในปีงบประมาณ 2568 

 

 

 

 

 

 

 

  

 13. โครงการปรับปรุงหองอานหนังสือของแตละหอพัก  

ตามท่ี ผศ.ว่าท่ีร้อยตรี ดร.นิโรจน์ สินณรงค์ ผู้ช่วยอธิการบดีได้ติดต่อให้บริษัท Eduspec (Thailand) 

Co., Ltd ให้เสนอโครงการดังกล่าว โดยบริษัทฯ ได้เสนองบประมาณในการการจัดซื้อครุภัณฑ์ ดังน้ี 

- กระดานอัจฉริยะ ขนาด 65 น้ิว จำนวน 10 ชุดๆ ละ 160,000 บาท 

- กระดานอัจฉริยะ ขนาด 86 น้ิว จำนวน 1 ชุดๆ ละ 367,000 บาท 

งานหอพักจึงได้ดำเนินการเสนอของบประมาณประจำปี 2568 เพื่อจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว จำนวน 

527,000 บาท หากได้รับการจัดสรรงบประมาณจึงจะสามารถดำเนินการจัดซ้ือได้ในปีงบประมาณ 2568 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 15. การขอพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยแมโจ 
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งานหอพักได้ทำหนังสือเสนอขอพิจารณาจัดสรรงบประมาณโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย ภายใต้วงเงินของผู้บริหาร (ว่าที่ร้อยตรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิโรจน์ สินณรงค์) เป็นจำนวน

เงินทั้งส้ิน 43,000 บาท (สี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) เพื่อจัดทำระบบสารสนเทศดังน้ี  

1. ระบบสารสนเทศการขออนุญาตออกไปพักภายนอกหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

งบประมาณจำนวน 21,500 บาท 

2. ระบบสารสนเทศสำหรับการจองสิทธิ ์เข้าพักในหอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 

งบประมาณจำนวน 21,500 บาท                                                                                                 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.4 งานพัฒนาวินัยนักศึกษา 

1. จัดทำข้อมูล ที่เป็นการสรุปใจความสำคัญที่ได้นำมาจากข้อบังคับฯ ของมหาวิทยาลัย ในหัวข้อ 

“วินัยนักศึกษาที ่ควรรู้” เพื่อนำไปสื่อสารกับนักศึกษาในคู ่มือนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี

การศึกษา 2567 และได้จัดส่งหน่วยงานทีเกี่ยวข้องเรียบร้อยแล้ว 

2. การตอบข้อซักถาม ให้คำแนะนำ ชี้แจงทาง Fan page Facebook ที่เกี่ยวกับวินัยนักศึกษาใหม่ 

ในประเด็นท่ีต่าง ๆ อาทิ 

- การแต่งกายชุดนักศึกษา LGBTQ+ 

- ทรงผมของนักศึกษา LGDTQ+ 

- การแต่งกายและการติดเข็มกลัด (มหาวิทยาลัย) ของนักศึกษามุสลิม 

ทั้งนี้ ในประเด็นของการแต่งกายของนักศึกษา LGBTQ+ งานพัฒนาวินัยนักศึกษา จะทำการศึกษา

ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติ และรวบรวมและนำเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป 

3. การประสานงานติดตามนักศึกษาที่กระทำความผิดกฎหมาย 

- กรณีทำร้ายร่างกาย (กำลังอยู่ในขั ้นตอนของเจ้าหน้าที ่ตำรวจดำเนินการ) ซึ่งผู้กระทำความผิด 

(นักศึกษาชาย) และผู้ถูกทำร้ายร่างกาย (นักศึกษาหญิง) เป็นนักศึกษาสังกัดคณะบริหารธุรกิจทั้งคู่ โดยทาง

คณะได้ติดตามประสานเรียกนักศึกษาผู้กระทำผิดมาให้ข้อมูล เบื้องต้นทราบว่านักศึกษาผู้กระทำความผิดมี

พฤติกรรมติดการพนัน ทั้งนี้ งานพัฒนาวินัยนักศึกษา จะประสานงานติดตามข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป 

- กรณียาเสพติด โดยเหตุการณ์ท่ีนักศึกษาถูกจับกุมบริเวณปั๊มน้ำมันในพ้ืนท่ีอำเภอแม่ริม โดยการล่อ

ซื้อ (ยาบ้า จำนวน 5 เม็ด) ซึ่งขณะน้ีได้รับแจ้งจากผู้ปกครองว่าคดีความกำลังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาคดีของ

ศาล ทั้งนี้ หากมีการพิจารณาแล้ว ทางผู้ปกครองจะประสานแจ้งและขอคำปรึกษาในแนวทางการดำเนินการ

ของทางมหาวิทยาลัยต่อไป 

4. การต้ังด่านตรวจตราการไม่สวมหมวกนิรภัยขณะขับข่ีและซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ รวมถึงการขับ

ขี่ย้อนศรภายในมหาวิทยาลัย เป็นการเน้นการทำงานด้านการสกัด ขอความร่วมมือ และผลักดันผู้ที่ไม่สวม
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หมวกนิรภัยขณะขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ออกนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งพบว่าส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน 

บุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางภายในมหาวิทยาลัยเป็นเส้นทางผ่าน ทั้งนี้ งานพัฒนาวินัยนักศึกษา ได้ประสานกับ

งานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณะภัย เพื่อขอให้จัดเก็บข้อมูลการกระทำผิดของบุคคลภายนอก เพ่ือจะได้

นำมาใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการดำเนินการแก้ไขต่อไป 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.5  งานทุนการศึกษาและใหคําปรึกษา 

1. ด้านทุนการศึกษา 

           เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2567 งานทุนการศึกษาฯ ได้นำนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา เข้าร่วม

ลงทะเบียนโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการนักศึกษาทุนชาวไทยภูเขา ประจำปีงบประมาณ 2567 ตั้งแต่วันท่ี           

6 - 10 พฤษภาคม 2567 ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด จำนวน 28 ราย มีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ – เชียงใหม่ จำนวน 

18 ราย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ – แพร่ 10 ราย และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 30 ราย 

           เม่ือวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2567 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรงานทุนการศึกษา

ฯ ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาดังกล่าว เวลา 13.00 น. ณ โรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด โดยมีรองอธิบดีกรมการ

ปกครอง เป็นประธานในพิธีฯ 

         2. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ในวันจันทร์ที ่ 24 มิถุนายน 2567 ได้ประมาณการจำนวน

นักศึกษาประมาณ 6,000 และได้จัดแบ่งกลุ่มนักศึกษาแต่ละคณะเรียบร้อยแล้ว ท้ังภาคเช้าและบ่าย  

           และเตรียมแจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567  ให้คณะ                 

เพื่อจัดเตรียมการต่อไป ทั้งนี้ กำหนดการจะปรับเปลี่ยนเวลาเพื่อให้ทางคณะแต่ละคณะสามารถขออนุมัติ

ค่าอาหารได้อย่างเหมาะสม 

   

ท่ีประชุม  รับทราบ 

 

3.6 งานการกีฬา 

  1. งานการกีฬา ได้เร่ิมดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารกีฬาและนันทนาการ และสระว่าย

น้ำอุบลรัตนราชกัญญา  

  2. การจัดการแข่งขันกีฬา 12 สถาบัน ได้ดำเนินการเขียนโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ                   

ส่วนเจ้าภาพในปีน้ี คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหามกุฎ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา โดยกำหนดการจัดแข่งขันระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม – 4 สิงหาคม 2567   

ชนิดกีฬาในการจัดการแข่งขัน ได้แก่ กีฬาฟุตซอล(ชาย) กีฬาวอลเลย์บอล(ชาย-หญิง) และกีฬา e-sport 
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  3. การปรับปรุงสนามกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาบาสเกตบอล และสนามกีฬาเปตอง งานการ

กีฬาได้มอบหมายให้นายพงนเรศ สุขเพราะนา และนายเกรียงศักดิ์ วันกูล เป็นผู้รับผิดชอบ โดยจะมีการ

ประชุมหารือร่วมกับกองกายภาพฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น.  

  4. การซ่อมแซมอาคารกีฬาและนันทนการ งานการกีฬา ได้นัดประชุมผู้รับผิดชอบ ในวันศุกร์

ท่ี 17 พฤษภาคม 2567 ท้ังนี้ งานการกีฬาจะสรุปรายงานผลการประชุมให้อธิการบดีทราบต่อไป 

  5. แผนการจัดการกิจกรรม งานการกีฬา ได้ประสานงานรุ่นพี่ 61 เพื่อเข้ามาบรรยายให้

ความรู้เกี่ยวกับแผนการจัดการกิจกรรม ในวันอังคารท่ี 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม

องค์การนักศึกษา ชั ้น 2 อาคารอำนวย ยศสุข ทั้งนี ้ หัวหน้างานการกีฬา ได้มอบหมายให้บุคลากรสังกัด              

งานการกีฬาท่ีเก่ียวข้องร่วมฟังการบรรยายในครั้งน้ี 

  6. งานการกีฬา ได้ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือบุคลากรที่เข้าไปฝึกซ้อมกีฬาที่                  

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ งดการฝึกซ้อมในระหว่างวันที่ 22-26 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากมีการขอใช้พื้นที่        

ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติจากหน่วยงานภายนอก ทั้งนี้ สามารถเข้าไปฝึกซ้อมได้ที่อาคารกีฬาและนันทนาการได้ 

  7. งานการกีฬา ได้มอบหมายให้นางอนงค์ ธรรมคุณากร และนายพงนเรศ สุขเพราะนา 

จัดทำตารางการขอใช้บริการศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกรียรติ อาคารกีฬาและนันทนาการ และสนามกีฬาต่าง ๆ  

  8. งานการกีฬา ได้กำหนดประชุมหารือเกี ่ยวกับประกาศค่าสมาชิก ค่าบำรุง ฯลฯ ในวัน

จันทร์ท่ี 20 พฤษภาคม 2567 

  9. งานการกีฬา ได้มอบหมายให้นางอนงค์ ธรรมคุณากร ดำเนินการติดตามหนังสือเร่งรัดการ

ซ่อมแซมอาคารกีฬาและนันทนาการ 

10. การทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ดูดสระฯ)  

- ช่วงเดือนท่ีมีผู้เข้าใช้บริการมาก ให้ทำการทำความสะอาด วันจันทร์/วันพุธ/วันศุกร ์

- ช่วงเดือนท่ีมีผู้เข้าใช้บริการน้อย ให้ทำการทำความสะอาด วันอังคาร/วันพฤหัสบดี 

- มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไลฟ์การ์ดของสระฯ เขียนแผนการทำความสะอาด รื้อที่บัง

แดดสีเขียว สระฯเด็ก เนื่องจากชำรุดเสียหาย และปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระฯ (ร่องน้ำด้านหลังและด้านข้าง

สระ โดยให้เอาตะแกรงเหล็กด้านข้างฝั่งบ้านพักบุคลากร มาใส่แทนตะแกรงเหล็กด้านหลังที่อาบน้ำ เน่ืองจาก

อันเดิมพุพัง อาจจะทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการเกิดอันตราย) โดยให้แล้วเสร็จภายในเดือนพ.ค. 67  

- มอบหมายให้ น.ส.นิตยา ดวงบาล ขอความอนุเคราะห์ เจ้าหน้าที่กองกายภาพฯ   

เข้ามาสำรวจการทำหลังคาสระเด็ก ว่าสามารถทำได้หรือไม่ เน่ืองจากทางสระฯ มีวัสดุก่อสร้างท่ีรื้อถอนมาจาก

การก่อสร้างสำนักงานช่ัวคราวของบริษัทรับเหมาก่อสร้างทำอาคารกีฬาและนันทนาการ  

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.7 งานพัฒนานักศึกษาและศิษยเกาสัมพันธ 

 หัวหน้างานพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ แจ้งเร่ืองแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม่ ประจำปี 2567 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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3.8  งานอนามัยและพยาบาล 

 1. สรุปยอดเบิกค่าสินไหมทดแทนจากอุบัติเหตุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. สรุปยอดเบิกค่าสินไหมทดแทนจากกรณีเสียชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ  

 

 

 

ท่ีประชุม  รับทราบ 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 พิจารณาการเสนอขอกรอบอัตราใหม พนักงานมหาวิทยาลัย ตําแหนง นักจิตวิทยา จํานวน 2 

อัตรา  

งานทุนการศึกษาฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญของสุขภาพจิตใจของนักศึกษาบุคลากร มหาวิทยาลัย             

แม่โจ้ จึงมีความจำเป็นขอเพ่ิมกรอบอัตราใหม่สายสนับสนุน ประเภท พนักงานมหาวิทยาลัย(พ) จำนวน 2 

อัตรา มีวิชาชีพเฉพาะทางมาปฏิบัติงานเด้านสุขภาพจิต เชิงลึกเพ่ือคัดกรอง ประเมินด้านสุขภาพจิตเบ้ืองต้น

ก่อนส่งต่อให้โรงพยาบาลเพ่ือทำการรักษา และติดตามการรักษากับแพทย์โดยตรงพร้อมท้ังการวางแผน

ดำเนินงานร่วมกับทุกหน่วยงานพร้อมท้ังการวางแผนดำเนินงานร่วมกับทุกหน่วยงานภายในและภายนอก และ

การแนะแนวให้คำปรึกษาการส่งเสริม ป้องกันสุขภาพจิต ประเมินผลและคัดกรองการให้คำปรึกษา จิตบำบัด 

การสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานทางการแพทย์ เพื่อมาปฏิบัติงานเพื่อมาปฏิบัติงานภาระงานใหม่   

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา เพื่อขออนุมัติกรอบอัตราใหม่ พนักงาน

มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักจิตวิทยา จำนวน 2 อัตรา ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. 

โดยใช้เงินของส่วนกลางมหาวิทยาลัย  

 

มติท่ีประชุม เห็นควรจัดทำรายละเอียดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาต่อไป 

 

 4.2 พิจารณาการขออนุมัติจางเหมาชางเทคนิค เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีในสังกัดงานหอพัก กองพัฒนา

นักศึกษา  

 ด้วยงานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา มีความประสงค์ท่ีจะขออนุมัติจ้างเหมาช่างเทคนิค เพื่อปฏิบัติงาน

ด้านการซ่อมบำรุงวัสดุ ครุภัณฑ์ และการติดต้ังวัสดุ อุปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง  ๆเพ่ิมเติมภายใน

กลุ ่มอาคารหอพักนักศึกษา ทั้งนี ้ เนื ่องจากปัจจุบันจำนวนช่างเทคนิคของงานหอพักมีเพียง 3 อัตรา                   

ซึ่งไม่เพียงพอต่อภาระงานด้านการซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุดให้พร้อมสำหรับการรองรับนักศึกษาใหม่ที่จะ

เข้าพักภายในหอพักของมหาวิทยาลัย ในปีการศึกษา 2567 นั้น งานหอพักจึงขออนุมัติจ้างเหมาช่างเทคนิค 

จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.  

เสนอท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือขออนุมัติจ้างเหมาช่างเทคนิค จำนวน 1 

อัตรา ปฏิบัติงานในวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. โดยใช้เงินรายได้ส่วนกลางมหาวิทยาลัย-หอพัก 

 

มติท่ีประชุม เห็นควรจัดทำรายละเอียดเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานมหาวิทยาลัย 

เพ่ือพิจารณาต่อไป 
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 4.3 พิจารณาการขอความอนุเคราะหท่ีพัก สําหรับนักกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร 

จํานวน 3 ทาน 

 ตามบันทึกข้อความท่ี อว 69.15.1.1/154 ลงวันท่ี 13 พฤษภาคม 2567 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ได้ขอ

ความอนุเคราะห์ที่พักนักกีฬา จำนวน 3 ท่าน เข้าพักวันท่ี 25 พฤษภาคม – 8 มิถุนายน 2567 โดยขอเข้าพัก

ภายในอาคารกีฬาและนันทนาการ เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 40 

“อ่างแก้วเกมส์” ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 มติท่ีประชุม ผู้อำนวยการนักศึกษา มีข้อเสนอแนะเรื่องการดูแลความเสียหายบริเวณอาคาร

กีฬาและนันทนาการ เห็นควรให้นักกีฬาดังกล่าว เข้าพัก ณ หอ 1 แทน ทั้งน้ี มอบหมายให้หัวหน้างานหอพัก 

ดูและความเรียบร้อย 

 

 4.4 พิจารณาเวลาการเปดปดลิฟท อาคารอํานวย ยศสุข 

 ตามท่ีงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ได้รับหน้าที่ให้รับผิดชอบดูแลอาคารสถานท่ี  และได้รับเรื่อง

การสอบถามเก่ียวกับการเวลาการเปิด-ปิด ลิฟท์ และในส่วนของงานบริการฯ ได้ให้เจ้าหน้าท่ีหาข้อมูลในอาคารท่ี

มีการใช้งานใกล้เคียงกัน คือ อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย เพราะอาคารเป็นการให้บริการนักศึกษาและบุคลากร  

จึงขอเสนอท่ีประชุมเพ่ือถือปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกกับหน่วยงานภายในอาคารและผู้มาใช้บริการภายใน

ดังน้ี                                         

 1. ขอเปิดให้บริการ เวลา 07.30 น โดยมีนายยุทธภูมิ จันทร์แก้ว เป็นผู ้ควบคุมดูแลกำกับ

แม่บ้านในการเปิด ซ่ึงจะมอบหมายผู้ประสานงานหน้าแม่บ้าน(น้อง)  เป็นผู้เปิด                                

2. ขอปิดให้บริการ เวลา 18.30-18.45 น. โดยประสานงานกับกองกายฯ ท่ีจะมอบหมายให้

พนักงานรักษาความปลอดภัยท่ีเข้ามาปิดไฟในอาคารเป็นประจำทุกวันอยู่แล้ว ท่ีจะปิดลิฟต์ ตามเวลาท่ีเสนอ 

 

 มติที่ประชุม เห็นชอบเวลา เปิด-ปิด ตามที่เสนอ ทั้งใน มอบหมายให้งานบริการและ

สวัสดิการนักศึกษา ทำหนังสือแจ้งกองกายภาพและส่ิงแวดล้อม 

 

 4.5 พิจารณาเร่ืองอุปกรณไลนสด 

 ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษา ได้จัดซื้ออุปกรณ์ไลน์สด และได้มอบหมายให้งานบริการและสวัสดิการศึกษา

ดูแลรับผิดชอบอุปกรณ์ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบัน ได้อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา 

และยังไม่มีหมายเลขครุภัณฑ์ แต่มีการใช้งานและขอใช้บริการยืมวัสดุบางตัวไปใช้ ดังน้ัน  ส่วนของงานบริการฯ ท่ี

มีนายศิริพงษ์  ไชยคำร้อง  เป็นเจ้าหน้าที่และคณะะทำงานอยู่ด้วย ขอท่ีประชุมกำหนดแนวทางในการปฏิบัติให้

ถูกต้อง 

มติท่ีประชุม มอบหมายให้งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา นัดประชุมหารือผู้เก่ียวข้อง เพื่อ

สรุปแนวทางในการปฏิบัติ ในส่วนหมายเลขครุภัณฑ์ มอบหมายให้งานอำนวยการ ดำเนินการ 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ 

 5.1 กำหนดวันประชุมครั้งต่อไป 

 ตามแผนกำหนดการประชุมครั้งต่อไป ครั้งที่ 6/2567 เป็นวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 

13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมศิขรินทร ์ชั้น 3 อาคารอำนวย ยศสุข 

 

  ที่ประชุม  รับทราบ 

 

เลิกประชุมเวลา 15.40 น. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(นางฐิติรัตน์  มนตรี) 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

ผู้จดรายงานการประชุม 

 

 

 

(นางสาวประภาพรรณ เทียมถวิล) 

หัวหน้างานอำนวยการ 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

 

 

 

 

(นางอรณุตรา จ่ากุญชร) 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 

 
 


